

การตัดสินใจที่ถูกต้อง

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย หลายหมื่นหลายแสนคนในแต่ละวัน แต่ไต้หวันกลับมีการรับมือที่ยอดเยี่ยม ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดของไต้หวันมีเพียง 800 กว่าราย ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ดิฉันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยจงซิง ดิฉันมาจากประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยตอนนี้กำลังกลายเป็นอย่างยิ่ง จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันมากกว่าวันละ 20,000 ราย แน่ใจว่าสถานการณ์นี้ทำให้คนไทยต่างกังวลเป็นอย่างยิ่งและได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ในความโชคร้ายก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่บ้าง ขณะที่ covid-19 กำลังระบาดอย่างหนัก แต่ดิฉันได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคระบาดนี้ได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างไต้หวัน นับเป็นความโชคดีที่อย่างน้อยครอบครัวของฉันสามารถลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของดิฉันลงได้ เหลือเพียงแค่โฟกัสความปลอดภัยของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นที่อยู่ในประเทศไทย

ไต้หวันทำอะไร คำถามนี้เป็นคำถามที่ดิฉันได้ยินบ่อยครั้งเมื่อติดตามข่าวทั้งจากประเทศไทยและสื่อต่างชาติ เนื่องจากไต้หวันจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลปัญหานี้โดยตรงอย่างทันถ่วงที ตัดสินใจทุกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือและมีมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างดี รวมถึงประชาชนคนไต้หวันและชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันทุกคนต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อระเบียบอย่างเคร่งครัด และนี่อาจจะเป็นคำตอบของคำถามข้างต้นที่ดิฉันวิเคราะห์จากสถานการณ์และประสบการณ์ของตัวเองในช่วงที่มีโรคระบาดอย่าง covid-19

ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการที่ไต้หวันควบคุมสถานการณ์ได้นั้น มาจากการมีการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายที่ดี รวมถึงการสื่อสารต่อนักศึกษาต่างชาติด้วย แน่ใจว่าในฐานะนักศึกษาต่างชาติ การอยู่ต่างบ้านต่างเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ความกังวลของตัวเองและครอบครัวยิ่งทวีคูณ ถึงแม้ว่าดิฉันจะอยู่ไต้หวันมาซักรี่แล้ว แต่ภาษาจีนยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับฉันอย่างมาก ดังนั้นการติดตามข่าวภาษาจีนจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้การได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมเป็นตัวช่วยที่ดีในการที่จะรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ และ ม.จงซิง ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ดิฉันและเพื่อนๆทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสาร นำไปสู่การปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน

การที่มหาวิทยาลัยจงซิง ให้ความสำคัญกับนักศึกษาต่างชาติ เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างมาก การได้รับข่าว ข้อมูลสำคัญต่างๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ผ่านอีเมลล์และการมีช่องทางติดต่อพิเศษผ่าน Line Official รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ล้วนทำให้ฉันได้รับความมั่นใจในการรับมือกับโรคระบาดได้อย่างถูกต้อง

ดิฉันเชื่อว่า ปัญหาโรคระบาด จะลดความรุนแรงได้ หากทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงภาครัฐมีการจัดการการแก้ไขปัญหามาเป็นอย่างดี สองสิ่งนี้จะช่วยทำให้วิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้จบลงได้เร็ววัน ทั้งนี้ดิฉันไม่ลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่ออกไปข้างนอก รวมถึงหมั่นล้างมือบ่อยๆ ดูแลรักษาสุขภาพ มั่น Monitor สุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวเอง เพราะสุขภาพใจก็สำคัญอย่างยิ่งในภาวะที่ตึงเครียดเช่นนี้

จากการสื่อสารและการรับมือกับวิกฤติของทางม.จงซิง ยิ่งตอกย้ำประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงสาธารณสุขของไต้หวันที่ได้เข้าถึงได้ง่ายและมีระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง จุดนี้เองเป็นจุดที่นักศึกษาที่กังวลเรื่องสุขภาพอย่างดิฉันให้ความสำคัญ เนื่องจากการอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหากเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาย่อมเป็นเรื่องใหญ่ถูกต้องไหมคะ และจากวิกฤติของ covid-19 ในครั้งนี้ ไต้หวันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การที่ดิฉันเลือกมาเรียนที่ไต้หวันและม.จงซิงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

สุดท้ายนี้การอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แต่อยู่ที่มีความสุขและปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากครอบครัวจะไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว เรายังจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับบ้านอีกด้วย มาถึงตอนนี้ ถึงแม้ว่าในหลายประเทศ วิกฤติโควิดจะยังคงเป็นปัญหาในระดับใหญ่อยู่ แต่ในไต้หวัน ตัวแปรทุกอย่างชี้ไปยังทิศทางว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น และสถานการณ์คงจะกลับไปเป็นปกติในเร็ววันนี้

